



www.ruempalung.com

เพื่อแผ่นดินไทย

รวมพลัง

ฉบับเชียงราย

ศูนย์ข่าวชายแดน
สำนักข่าวสารทิศ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 175 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ราคา 15 บาท



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,392 คน ระดับปริญญาตรี 1,230 คน ระดับปริญญาโท 156 คน และระดับปริญญาเอก 6 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรติคุณ จำนวนทั้งหมด 140 คน รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น จำนวน 13 คน และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ พระมหาวิมลชัย วชิรเมธี, นายแผน วรรณเมธี และนายสันติ ภิรมย์ภักดี ส่วนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายสุชัย วีระเมธีกุล

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีใจความสำคัญดังนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาแล้ว ย่อมได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา คือหมายความว่า เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมสูง แท้จริง คำที่พูดกันว่าสติปัญญาดี ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไป จะเห็นว่ามีส่วนสองส่วน คือ สติ ส่วนหนึ่ง กับ ปัญญา อีกส่วนหนึ่ง สติคือความระลึกรู้ถึงสถานะหน้าที่ของตนและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตนกำลังทำอะไรคิดอะไร ส่วนปัญญาคือความรู้ความฉลาดทั้งที่ได้จากการเล่าเรียนจดจำมา จากการพิจารณาใคร่ครวญจนเข้าใจ และจากการฝึกฝนอบรมจนชำนาญคล่องแคล่ว สติกับปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ทั้งต้องมีประกอบพร้อมกันเสมอ จะขาดสิ่งใดไปไม่ได้ เพราะปัญญาความรู้ชัดเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลสามารถขบคิดพิจารณา และวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาและหลักเหตุผล ส่วนสติความรู้ตัว เป็นคุณธรรมที่คอยกำกับประคับประคอง ให้นุคนมีความรอบคอบ ความยังคิด ที่จะใช้ปัญญาแต่ในทางที่ถูกต้อง ที่ไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติปัญญา เพื่อสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญที่ได้โดยสมบูรณ์

ในพระป...
และความเจริญรุ่ง...
ทั้งนี้ภาย...
อาคารสำนักงานธ...
จากนั้น พลตำรวจ...
สารศักดิ์จากเมธ...
ธัชชาติ.



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศึกษา 2552



เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,392 คน ระดับปริญญาตรี 1,230 คน ระดับปริญญาโท 156 คน และระดับปริญญาเอก 6 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม จำนวนทั้งหมด 140 คน รับเหรียญรางวัลเกียรตินิยมชั้นดีเยี่ยม จำนวน 13 คน และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, นายแผน วรรณเมธี และนายสันติ ภิรมย์ภักดี ส่วนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายสุชัย วีระเมธีกุล

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีใจความสำคัญดังนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาแล้ว ย่อมได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา คือหมายความว่า เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมสูง แท้จริง คำที่พูดกันว่าสติปัญญานี้ ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไป จะเห็นว่ามีสองส่วน คือ สติ ส่วนหนึ่ง กับ ปัญญา อีกส่วนหนึ่ง สติคือความระลึกรู้ถึงสถานะหน้าที่ของตนและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตนกำลังทำอะไรคิดอะไร ส่วนปัญญาคือความรู้ความฉลาด ทั้งที่ได้จากการเล่าเรียนจดจำมา จากการพิจารณาใคร่ครวญจนเข้าใจ และจากการฝึกฝนอบรมจนชำนาญคล่องแคล่ว สติกับปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ทั้งต้องมีประกอบพร้อมกันเสมอ จะขาดสิ่งใดไปไม่ได้ เพราะปัญญาความรู้ชัดเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลสามารถขบคิดพิจารณา และวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาและหลักเหตุผล ส่วนสติความรู้ตัว เป็นคุณธรรมที่คอยกำกับประคับประคอง ให้บุคคลมีความรอบคอบ ความยั้งคิด ที่จะใช้ปัญญาเดินทางที่ถูกต้อง ที่ไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติปัญญา เพื่อสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญได้โดยสมบูรณ์

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่านประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

ทั้งนี้ภายหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดีเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ ในหัวข้อ “ผลงานวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จากนั้น พลตำรวจเอก เกา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดลำไยในโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย.

